

Số: 679 /STP-HCTP

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 7 năm 2019

V/v triển khai, hướng dẫn thực  
hiện cập nhật dữ liệu và số hóa  
Sổ hộ tịch

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch; Văn bản số 1665/UBND-NC ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch. Sở Tư pháp hướng dẫn một số nội dung để UBND các huyện, thành phố thực hiện thống nhất việc cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch như sau:

### **1. Về cập nhật dữ liệu hộ tịch điện tử đã có vào phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp**

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 27/6/2019 UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch trên Hệ thống phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch HOTICH.VN do đơn vị MISA cung cấp. Vì vậy, đối với dữ liệu hộ tịch điện tử đã thực hiện trên phần mềm HOTICH.VN, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện việc trích xuất ra các file Excel, tiến hành rà soát, chuẩn hóa lại dữ liệu theo đúng thông tin đã đăng ký trong Sổ đăng ký hộ tịch tương ứng; mỗi sổ hộ tịch gốc phải được lập thành 01 file Excel riêng theo tiêu chuẩn Excel 2003 theo Mục 2.4 của tài liệu Hướng dẫn; đồng thời chuẩn hóa lại tên các cột dữ liệu theo đúng tên các trường thông tin đã được công bố tại Phần 3 của tài liệu Hướng dẫn của Bộ Tư pháp trước khi cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông qua Công cụ hỗ trợ cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử.

Việc trích xuất, rà soát, chuẩn hóa lại dữ liệu hộ tịch của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đề nghị thực hiện xong **trước ngày 01/10/2019.**

### **2. Về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ đăng ký hộ tịch giấy**

#### **2.1. Về phương án và lộ trình thực hiện số hóa Sổ hộ tịch**

Để hỗ trợ các tỉnh trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch cũ tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn và Phần mềm công cụ hỗ trợ việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, trong đó:

*(1) Tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch:*

- Hướng dẫn cụ thể các phương án và lộ trình thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ các Sổ đăng ký hộ tịch giấy, gồm 05 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

+ Giai đoạn 2: Số hóa các sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2006 đến hết năm 2015).

+ Giai đoạn 3: Số hóa các sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 1999 đến năm 2006).

+ Giai đoạn 4: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1976 đến năm 1999.

+ Giai đoạn 5: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1975 trở về trước.

- Ưu tiên tập trung hoàn thành việc số hóa các Sổ hộ tịch đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm địa phương chính thức ứng dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp (dữ liệu hộ tịch được đăng ký theo quy định của Luật Hộ tịch) và giai đoạn từ năm 2006 đến hết ngày 31/12/2015 (dữ liệu hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP).

*(2) Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử (giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015) theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP*

Việc số hóa các Sổ hộ tịch đã đăng ký trong giai đoạn từ năm 2006 đến hết ngày 31/12/2015 sẽ thực hiện trên Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử (*gọi tắt là phần mềm hộ tịch 158*). Đây là công cụ miễn phí, hỗ trợ các đơn vị thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc có thể cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP một cách chủ động, dễ dàng và độc lập so với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, cho phép các đơn vị thực hiện số hóa Sổ hộ tịch có thể sử dụng nhân sự cập nhật dữ liệu hoặc thuê dịch vụ số hóa dữ liệu linh hoạt, hiệu quả, đồng thời có thể giám sát việc cập nhật dữ liệu.

UBND các huyện, thành phố là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu hộ tịch được số hóa tại địa phương mình; có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch do đơn vị mình thực hiện.

Tài liệu “*Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch*” được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, địa chỉ: [tuphaptuyenquang.gov.vn](http://tuphaptuyenquang.gov.vn) (tại mục Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp/hộ tịch), đề nghị UBND các huyện, thành phố sớm nghiên cứu triển khai thực hiện.

## **2.2. Về dự toán kinh phí để thực hiện số hóa Sổ hộ tịch**

Theo Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015, kinh phí chuyển đổi, số hóa dữ liệu hộ tịch tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương do ngân sách của địa phương bố trí, đảm bảo. Đề nghị UBND các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện việc số hóa Sổ hộ tịch gắn với dự toán ngân sách địa phương, đơn vị hàng năm đảm bảo theo đúng lộ trình, trước mắt khẩn trương lập dự toán kinh phí thực hiện số hóa Sổ hộ tịch của năm 2020.

Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và khối lượng tài liệu cần số hóa, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, vận dụng các hướng dẫn tại các văn bản sau đây để thực hiện lập dự toán kinh phí thực hiện số hóa (*dự toán kinh phí cho các hạng mục lập kế hoạch số hóa, chi phí quản lý, thu thập, tạo lập, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trước và sau số hóa ...*): Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

## **2.3. Về xử lý các địa danh hành chính còn thiếu trong danh mục trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch**

Trong quá trình triển khai áp dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (*cập nhật dữ liệu được số hóa trên phần mềm hộ tịch hộ tịch 158*), đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, nếu phát hiện thông tin địa danh hành chính còn thiếu, chưa có trong danh mục, thì thực hiện tổng hợp thông tin (*theo mẫu gửi kèm*) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp để được cập nhật, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các huyện, thành phố liên hệ trực tiếp với bà Phạm Thị Bích Vân, chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp theo số điện thoại: 02073. 922832; di động 0976367758 để được hỗ trợ, giải đáp.

### **3. Về trang thiết bị, điều kiện để thực hiện ứng dụng phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch**

Ngày 24/6/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 606/STP-HCTP về việc ứng dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo đó, từ ngày 27/6/2019 Phòng Tư pháp UBND các huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa tỉnh đã chính thức thực hiện ứng dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, qua theo dõi của Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, một số đơn vị Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh còn chưa kịp thời kích hoạt tài khoản để đổi mật khẩu, cập nhật dữ liệu hộ tịch; máy tính vi tính để thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch chưa đảm bảo về độ tương thích, đường truyền Internet chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; chưa kịp thời thực hiện trích xuất dữ liệu hộ tịch từ phần mềm HOTICH.VN để gửi về Sở Tư pháp.

Vì vậy, để việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, cập nhật dữ liệu cũ và số hóa Sổ hộ tịch đảm bảo hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc trích xuất dữ liệu hộ tịch trên phần mềm HOTICH.VN (theo đề nghị của Sở Tư pháp tại mục 4 Văn bản hướng dẫn số 606/STP-HCTP ngày 24/6/2019 về việc ứng dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch); thực hiện áp dụng đồng bộ Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; trang bị máy tính, máy in và đường truyền Internet đủ điều kiện để sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã.

Máy tính đủ điều kiện để thực hiện ứng dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phải đảm bảo đủ các tiêu chí sau: Bộ mạch chủ: Chiset Intel H81; bộ vi xử lý: Intel Pentium G5400 (3.7GHz); bộ nhớ RAM: 4GB DDR4; ổ đĩa cứng: 500GB; ổ đĩa quang: DVD chuẩn SATA; Card mạng Gigabit.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc STP (báo cáo);
- Như kính gửi (thực hiện);
- Phòng TP các huyện, TP (tham mưu);
- Phòng PBGDPL (phối hợp);
- Website STP; Facebook STP;
- Lưu VT, HCTP (B.Vân).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Thị Thanh Hương**